



❖❖ เป็นหุ้น IPO ที่ร้อนแรง ประเดิมต้นปีที่ทันที หลังหุ้น IPO จำนวน 75 ล้านหุ้น ของ บมจ.เซ็น คอร์ปอเรชั่น กริป หรือ ZEN ได้รับความสนใจจากนักลงทุนจองซื้อหุ้นกันอย่างคึกคัก งานนี้ “บุญยง ตันสกุล” ผู้บริหาร ZEN เป็นปลื้มกับกระแสตอบรับจากนักลงทุนที่ต่างมั่นใจกับการเติบโตในอนาคต หลัง

เจ้าตัวเตรียมแผนงานขยายธุรกิจฟู้ดเซอร์วิสและเพิ่มสาขาร้านอาหารแบบก้าวกระโดดในช่วง 2 ปีนับจากนี้ ส่วนจะฮอตแค่ไหน คาดว่าเข้าเทรด 20 ก.พ.นี้ ได้รู้พร้อมกัน... ❖❖ ยังคงเก็บเนื้อเก็บตัวจนเป็นที่สงสัยของมิตรรักแฟนคลับว่า เหตุใด? “สมพงษ์ กังสวิวัฒน์” บิ๊กบอส บมจ.คอมมิวนิชั่น แอนด์ ซิสเต็มโซลูชั่น (CSS) ถึงได้หายหน้าหายตาไปจากวงการนานเช่นนี้ หรือเพราะกำลังทุ่มทำดีอะไรใหม่ๆ เพิ่มเติม แฟนคลับคิดถึงขนาดนี้...เฮียกั๊งต้องรีบออกมาโชว์ตัวด่วนๆ เลย!!! ❖❖ จิบน้ำชายามบ่ายแบบไทยๆ ที่เดอะ ลีออบบี้ เลาจัน ฅน โรงแรมแบงค็อกแมริออท เดอะ สุรวงศ์ กับบรรยากาศผ่อนคลายไปกับ Thai Afternoon Tea Set หรือชุดน้ำชายามบ่ายสไตล์ไทย ที่ เดอะ ลีออบบี้ เลาจัน ที่เสิร์ฟพร้อมกับขนมทานเล่นแบบไทยๆ แล้วแวะมาสัมผัสความรู้สึกประทับใจนี้ด้วยตัวของท่านเอง เลาจันเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 7.00-1.00 น. ชุดน้ำชายามบ่ายให้บริการตั้งแต่เวลา 12.00-18.00 น. ในราคาเพียง 598++ บาทต่อเซต สำหรับ 2 ท่าน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2088-5666 ❖❖ แจกข่าวดีกันแบบรัวๆ เลยสำหรับ บมจ.บิสซิเนสโซลูชันส์ หรือ BIZ คิวว่า งานใหม่ ขายเครื่องเร่งอนุภาค Photon Linear Accelerator ให้

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มูลค่าสัญญา 133.35 ล้านบาท!!! งานนี้ดันงานในเมืองไม่ต่ำกว่า 1,400 ล้านบาท...เห็นความขยันของทีมนักบริหาร “สมพงษ์ ชันกิติยานนท์” และ “วรวิทย์ สีสกุลสิทธิ์” แบบนี้แล้วแนวโน้มผลงานทั้งปีผู้ถือหุ้นสบายใจหายห่วงกันเลย !! ❖❖ ได้รับτιάจากผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดี สำหรับงาน Open House ครั้งแรกของ TVD หลังซื้อโอคอนแก๊ง “ทรงพล ชัยุมাত্রกิจ” และทีมงาน เปิด



>>> **บุญยง ตันสกุล**



>>> **สิริวิภา สุพรรณธเนศ**

ประตูออฟฟิศย่านวัชรพลต้อนรับผู้ถือหุ้นกว่า 50 ราย เข้าชมกิจการ TVD และบริษัทในเครือแบบเป็นกันเอง พร้อมสรุปทิศทางการดำเนินงานและเป้าหมายการเติบโตในปีที่มีแผนบุกหนักทุกช่องทางขยายภายใต้กลยุทธ์ Omni Channel เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น ว่าปีนี้ TVD สดใสแน่นอน... ❖❖ ได้เวลา “ดร.อากาศ อรรถบูรณวงศ์” นายหญิงแห่ง บมจ.ริชี่เพลซ 2002 (RICHY) เปิดบ้านจัดงาน Agent Day ที่โครงการ เดอะริช นานา คอนโดมิเนียมหรรุทราเหนือระดับ บนทำเลสะดวกสบายที่สุดใกล้สถานีบีทีเอสนาเนา โดยมีเอเจนซีเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง งานนี้ บิ๊กบอส มั่นใจด้วยจุดแข็งของโครงการที่ไม่เป็นสองรองใครในย่าน CBD และยังได้เอเจนซีมือทองในท์แฟรงค์ที่มีประสบการณ์ยาวนาน ด้านการจัดการ และบริการมือต้นๆ ของเมือง

ไทยมาช่วยบริหารจัดการแล้ว คาดว่าจะช่วยทำให้โครงการนี้ ได้รับความสนใจจากลูกค้าอย่างล้นหลาม แบบนี้ได้ลุ้น รายได้เพิ่มเข้ามา เป็นกอบเป็นกำอย่างแน่นอน คอนเฟิร์มคร้า!!!! ❖❖ นอกจากนี้ การพัฒนาที่อยู่อาศัยภายใต้การมุ่งสู่เป็นผู้นำ Living Solutions Provider SC ยังมุ่งตอบโจทย์ทุกการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลด้วยหัวใจ สำคัญของการดูแลลูกค้า ด้านมาตรการความปลอดภัย 24 ชม. ล่าสุด



>>> ทรงพล ชุ่มมาตรกิจ



>>> พิษณุ เดชสง

ได้นำ “Mr. Holmes” ทุนยนต์ตรวจการณ์จากประเทศสิงคโปร์ นำร่องปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยภายในโครงการ “เดอะเนเบอร์ฮูด บางกะปิ” งานนี้เพื่อเป็นโมเดลต้นแบบสำหรับการยกระดับด้านความปลอดภัยต่อไปในอนาคต. แ่วว่า “พิษณุ เดชสง” หนึ่งในทีมบริหาร เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ภูมิใจที่ยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยไปอีกขั้น ชนิดเสริมประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย ซึ่งคนไม่สามารถทำได้ตลอด 24 ชม.กันเลยทีเดียว!!! ❖❖ สุดท้าย และท้ายสุด คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติแต่งตั้งนาง “สิริวิภา สุพรรณธเนศ” ผู้ช่วยเลขาธิการ ชั้นรองเลขาธิการ ก.ล.ต. มีผลตั้งแต่วันที่ 11 ก.พ. 2562 เป็นต้นไป

ขาใจปากซอย